
BORGARRÁÐ 15. ágúst 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um viðbrögð 
við erindum vegna skólahalds í Staðarhverfi - R19080068

Borgarfulltrúum hefur borist fjölda skeyta frá foreldrum sem lýsa andstöðu sinni á 
"breytingum á skólastarfi í Norðanverðum Grafarvogi" sem standa fyrir dyrum í 
Staðahverfi í samræmi við gildandi deiliskipulag og gildandi aðalskipulag 
hverfisins. Meðal raka er bent á að núverandi strætósamgöngur úr Staðahverfi yfir í 
Víkurhverfi eru ekki beinar og ekki allir árgangar munu eiga rétt á strætómiðum 
eða skólaakstri og munu börn því þurfa að ganga í skólann um kílómetraleið yfir 2 
miklar umferðargötur þar sem ekki eru merktar gangbrautir og ekki umferðarljós.  
Fram hefur komið hjá íbúum að eftirspurn eftir húsnæði í hverfinu er strax byrjuð 
að minnka eftir að þessar fyrirhuguðu aðgerðir er varðar skólamálin spurðust út. 
Íbúar eru afar ósáttir og benda á að með því að nýta bæði húsnæði skólans betur 
væri hægt að laga vandamál sem staðið hafa árum saman vegna aðstöðuleysi 
frístundar í Kelduskóla Vík. Flokkur fólksins spyr hvað hyggst Skóla- og 
frístundaráð gera í þessu máli og hvernig ætlar borgin að finna lausn sem 
íbúar/foreldrar geta sætt sig við?


